

# สุนัขไทยที่รอดพ้นจากการค้าเนื้อผิดกฎหมายชนะใจ กรรมการในงานแสดงสุนัขที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก



“Miracle” คว่ำรางวัล “Friends for Life” ในงานแสดงสุนัข Crufts ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ



## มิราเคิลกำลังสำรวจไคลส์

ภูเก็ต, ประเทศไทย (16 มีนาคม 2558) -เรื่องราวความผูกพันระหว่างเด็กชายผู้มีความพิการอย่างรุนแรงวัย 6 ขวบ กับสุนัขไทยที่ได้รับการช่วยชีวิตสร้างความประทับใจในงาน Crufts งานแสดงสุนัขที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา “มิราเคิล (Miracle)” ซึ่งได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมายในประเทศไทยและได้รับการอุปการะจากครอบครัวลีส์ (Leask) จากสเตรทกลาส สกอตแลนด์ (Strathglass, Scotland) เจ้าของสุนัขกว่า 200 ตัว คว่ำรางวัล Crufts Eukanuba Friends for Life อันทรงเกียรติไปครอง

ราวสองปีก่อน ชีวิตของสุนัขไทยตัวนี้ช่างดูแตกต่างมากมาย มิราเคิลถูกลักพาตัวจากถนนสายหนึ่งในภาคอีสานของ ไทย ถูกจับยัดใส่ท้ายรถกระบะพร้อมกับเพื่อนสุนัขอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตที่ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน โดยมีปลายทางคือร้านอาหารที่จำหน่ายเนื้อสุนัขในกรุงเทพมหานคร

โซคยังเข้าข้างอยู่บ้าง ในขณะที่รถบรรทุกกำลังพามิราเคิลเดินทางสู่ความตายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดสวัสดิภาพสัตว์และต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมายตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ได้เข้าสกัดจับกุมรถกระบะดังกล่าว มิราเคิลพร้อมสุนัขตัวอื่นๆ จึงได้รับการช่วยชีวิตและถูกส่งไปที่ศูนย์พักพิงฯ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะในภาคอีสาน ก่อนจะดำเนินการหาผู้อุปการะต่อไป

อแมนดา ลีส์ (Amanda Leask) เห็นภาพมิราเคิลจากโพสต์ในหน้าแฟนเพจของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเพียงไม่นาน หลังจากได้รับการช่วยเหลือ ชะตากรรมอันโหดร้ายและความสิ้นหวังของมิราเคิลสร้างความสะเทือนใจแก่เธออย่าง

รุนแรง เธอจึงติดต่อสอบถามมายังมูลนิธิ เพื่อขอรับอุปการะเป็นบ้านหลังใหม่ให้มิราเคิล เพียงไม่นาน อแมนดาซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับอุปการะสุนัขจากมูลนิธิไปแล้ว 3 ตัว ก็ได้รับมิราเคิลสุนัขตัวที่สี่เข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว

### **มิราเคิล (ด้านบน) ขณะอยู่บนรถบรรทุก**

ไคล์ (Kyle) ลูกชายวัยหกขวบของอแมนดาเกิดมาพร้อมกับความพิการทางสมอง ซึ่งแพทย์วินิจฉัยภายหลังว่าเป็นโรคออทิซึม ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างเด็กชายกับครอบครัวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเคยได้ยินว่าเด็กออทิสติกจะสามารถสร้างความสนิทสนมและสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับสุนัขได้เป็นอย่างดี อแมนดาจึงตัดสินใจที่จะรับอุปการะสุนัขตัวเล็กๆ เพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นของเขา มิราเคิลถือเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัว แต่กลับกลายเป็นว่าไคล์กับมิราเคิลนั้นผูกพันใกล้ชิดกันมากอย่างเห็นได้ชัด สามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้โดยดีโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆ อแมนดา กล่าวว่า “ชีวิตพวกเขาทั้งสองผ่านความยากลำบากมา การสื่อสารระหว่างพวกเขาเหมือนมีภาษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด เวลาไคล์รู้สึกไม่สบายใจ เพราะไม่สามารถจะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้อย่างที่เขาคงต้องการได้ มิราเคิลจะเข้าไปหาและนั่งลงข้างๆ แล้วไคล์ก็จะจับตัวเขาลูบเขา มิราเคิลเองก็เหมือนจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไคล์ ต้องการเขา ”

อแมนดา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “หากไคล์ต้องการความสนใจ มิราเคิลจะเข้าไปหาเขาทันทีแล้วจะจูบเขาจนเปียกไปหมด ไคล์เองก็ทำเช่นเดียวกันเมื่อรู้สึกว่ามีราเคิล ต้องการใครสักคน เมื่อสุนัขต้องการการปลอบโยนเอาอกเอาใจ เด็กๆ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้พวกเขาได้ และมีราเคิลก็ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างล้นเหลือจากไคล์”

แม้ว่าความผูกพันแบบพิเศษระหว่างมนุษย์กับสุนัขเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ แต่อแมนดาก็รู้ว่ามันช่วยไคล์ได้มากมายแค่ไหน “เขาดูมีความสุขขึ้นมากเมื่อมีมิราเคิล เหมือนกับว่าเขาทั้งสองเป็นคู่แท้ของกันและกัน”

มิราเคิลชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล 1,500 ปอนด์ อแมนดาตั้งใจจะแบ่งเงินจำนวนนี้เป็นบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและสมาคมออทิซึม

หากท่านมีความประสงค์จะรับอุปการะสุนัขไทยที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมาย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.soidog.org](http://www.soidog.org)

*“Miracle” ควารางวัล “Friends for Life” ในงานแสดงสุนัข Crufts ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ*

### **มิราเคิลกำลังสำรวจไคล์**

ภูเกิด, ประเทศไทย (16 มีนาคม 2558) - เรื่องราวความผูกพันระหว่างเด็กชายผู้มีความพิการอย่างรุนแรงวัย 6 ขวบ กับสุนัขไทยที่ได้รับการช่วยชีวิตสร้างความประทับใจในงาน Crufts งานแสดงสุนัขที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา “มิราเคิล (Miracle)” ซึ่งได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมายในประเทศไทยและได้รับการอุปการะจากครอบครัวลีส์ (Leask) จากสเตรทกลาส สกอตแลนด์ (Strathglass, Scotland) เอาชนะสุนัขกว่า 200 ตัว ควารางวัล Crufts Eukanuba Friends for Life อันทรงเกียรติไปครอง

ราวสองปีก่อน ชีวิตของสุนัขไทยตัวนี้ช่างดูแตกต่างมากมาย มิราเคิลถูกลักพาตัวจากถนนสายหนึ่งในภาคอีสานของไทย ถูกจับยัดใส่ท้ายรถกระบะพร้อมกับเพื่อนสุนัขอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตที่ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกัน โดยมีปลายทางคือร้านอาหารที่จำหน่ายเนื้อสุนัขในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โชคยังเข้าข้างอยู่บ้าง ในขณะที่รถบรรทุกกำลังพามิราเคิลเดินทางสู่ความตายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความ

ช่วยเหลือในการจัดสวัสดิภาพสัตว์และต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมายตลอดสี่ปีที่ผ่านมา ได้เข้าสังกัดจับกุมรถกระบะดังกล่าว มิราเคิลพร้อมสุนัขตัวอื่นๆ จึงได้รับการช่วยชีวิตและถูกส่งไปที่ศูนย์พักพิงฯ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะในภาคอีสาน ก่อนจะดำเนินการหาผู้อุปการะต่อไป

อแมนดา ลีสก์ (Amanda Leask) เห็นภาพมิราเคิลจากโพสต์ในหน้าแฟนเพจของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเพียงไม่นาน หลังจากได้รับการช่วยเหลือ ชะตากรรมอันโหดร้ายและความสิ้นหวังของมิราเคิลสร้างความสะเทือนใจแก่เธออย่างรุนแรง เธอจึงติดต่อสอบถามมายังมูลนิธิ เพื่อขอรับอุปการะเป็นบ้านหลังใหม่ให้มิราเคิล เพียงไม่นาน อแมนดาซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับอุปการะสุนัขจากมูลนิธิไปแล้ว 3 ตัว ก็ได้รับมิราเคิลสุนัขตัวที่สี่เข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว

### **มิราเคิล (ด้านบน) ขณะอยู่บนรถบรรทุก**

ไคล์ (Kyle) ลูกชายวัยหกขวบของอแมนดาเกิดมาพร้อมกับความพิการทางสมอง ซึ่งแพทย์วินิจฉัยภายหลังว่าเป็นโรคออทิซึม ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างเด็กชายกับครอบครัวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเคยได้ยินว่าเด็กออทิสติกจะสามารถสร้างความสนิทสนมและสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับสุนัขได้เป็นอย่างดี อแมนดาจึงตัดสินใจที่จะรับอุปการะสุนัขตัวเล็กๆ เพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นของเขา มิราเคิลถือเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัว แต่กลับกลายเป็นว่าไคล์กับมิราเคิลนั้นผูกพันใกล้ชิดกันมากอย่างเห็นได้ชัด สามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆ อแมนดา กล่าวว่า “ชีวิตพวกเขาทั้งสองผ่านความยากลำบากมามาก การสื่อสารระหว่างพวกเขาเหมือนมีภาษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด เวลาไคล์รู้สึกไม่สบายใจ เพราะไม่สามารถจะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้อย่างที่เขาคงต้องการได้ มิราเคิลจะเข้าไปหาและนั่งลงข้างๆ แล้วไคล์ก็จะจับตัวเขาลูบเขา มิราเคิลเองก็เหมือนจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไคล์ ต้องการเขา”

อแมนดา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “หากไคล์ต้องการความสนใจ มิราเคิลจะเข้าไปหาเขาทันทีแล้วจะจูบเขาจนเปียกไปหมด ไคล์เองก็ทำเช่นเดียวกันเมื่อรู้สึกว่ามีราเคิล ต้องการใครสักคน เมื่อสุนัขต้องการการปลอบโยนเอาอกเอาใจเล็กๆ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้พวกเขาได้ และมีราเคิลก็ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างล้นเหลือจากไคล์”

แม้ว่าความผูกพันแบบพิเศษระหว่างมนุษย์กับสุนัขเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ แต่อแมนดาก็รู้ว่ามันช่วยไคล์ได้มากมายแค่ไหน “เขาดูมีความสุขขึ้นมากเมื่อมีมิราเคิล เหมือนกับว่าเขาทั้งสองเป็นคู่แท้ของกัน

และกัน”

มิราเคิลชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล 1,500 ปอนด์ อแมนดาตั้งใจจะแบ่งเงินจำนวนนี้เป็นบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและสมาคมออทิสซึม

หากท่านมีความประสงค์จะรับอุปการะสุนัขไทยที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมายสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.soidog.org](http://www.soidog.org)